



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อควบคุม และให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและการเฝ้าระวัง การระบาดจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แล้วนั้น

บัดนี้สถานการณ์ในการแพร่ระบาดอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังที่สามารถควบคุมได้ อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกอบ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปางในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ฉบับที่ ๒ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปาง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพปางอื่นใดที่ขัด หรือแย้งฉบับนี้ ให้ใช้ฉบับนี้แทน

๓. การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ทั้งรูปแบบการสอนในห้องแบบปกติ การสอนแบบ ออนไลน์ หรือแบบผสมผสานรูปแบบการสอนในห้องแบบปกติกับการสอนแบบออนไลน์ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบสามารถจัดได้ แต่ต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดภายใต้การ กำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หากมีนักศึกษา ผู้ปกครองของนักศึกษา เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุม สูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ นักศึกษา หรือผู้ปกครองแจ้งผู้สอนทราบโดยทันที

ยกเว้นมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด ๑๙ ด้วยวิธี RT-PCR หรือวิธี ATK ที่มีผลเป็นลบ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ หรือมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ Sinovac อย่างน้อย ๒ เข็ม หรือ AstraZeneca อย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์

๕. ให้คณาจารย์ ดำเนินการสอบถาม หาข้อมูลจากนักศึกษา ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามข้อ ๔ กรณีที่พบว่า นักศึกษา หรือผู้ปกครองเดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ผู้สอนแจ้งคณบดี ทราบโดยเร็ว และให้พิจารณาวิธีการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จนกว่านักศึกษานั้น จะพ้นระยะการกักตัว ๑๔ วัน หรือตามที่หน่วยงานทางสาธารณสุขกำหนด

๖. ให้นักศึกษา ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID - 19 (Antigen Test Survey) ด้วยวิธี ATK ในระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยกรอกแบบสำรวจการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID - 19 (Antigen Test Survey) ตามลิงค์ <https://forms.gle/vM15mpXMdJZPeLpp8>

๗. ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาทุกคน ติดตามประกาศและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

๘. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ศปก.มร.ลป.) เป็นผู้ดูแลประสานงาน รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อรายงานให้แก่มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง